

Trang chủ/giới thiệu:

Chào mừng quý vị đến với Dự án PAPUSSA: PAPUSSA là một dự án nghiên cứu và phổ biến thông tin về hiện trạng, tầm quan trọng và tác động của các hoạt động nuôi trồng thủy sản – bao gồm các hoạt động nuôi cá và trồng rau thủy sinh – trong vùng ven đô của 4 thành phố thuộc khu vực Đông Nam Á. Dự án được tài trợ bởi Ủy Ban Châu Âu (EC).

Đĩa DVD này là tổng hợp kết quả nghiên cứu trong 3 năm rưỡi hoạt động của Dự án (từ tháng 01/2003 đến tháng 06/2006). Đây là những kết quả đạt được do sự phối hợp nghiên cứu giữa các đối tác (Đông Nam Á và Châu Âu) của dự án thực hiện tại 4 thành phố là Băng Cốc, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Phnôm Pênh. Các kết quả này được thể hiện bằng nhiều hình thức khác nhau như các bài báo cáo, tóm tắt, các cuốn sổ tay, tư liệu hay dưới dạng các đoạn phim ngắn, các áp phích và các bộ sưu tập hình ảnh rất phong phú. Do nuôi trồng thủy sản ven đô là lĩnh vực ít được biết đến, ít được quan tâm nghiên cứu, vì vậy hy vọng đĩa DVD này góp phần là phương tiện để phổ biến những thông tin về hoạt động nuôi trồng thủy sản vùng ven thành phố đến những nhà hoạch định chính sách cũng như đến những người trực tiếp tham gia vào các hoạt động này. DVD này cũng cung cấp rõ ràng và sinh động nhất những thách thức mà các hoạt động nuôi trồng thủy sản ven đô đang đối mặt, những chiến lược và những ví dụ điển hình cho việc xác định và giải quyết các vấn nạn cũng như tìm ra cơ hội cho sự phát triển. Từ đó, DVD này không những cung cấp thông tin, hướng dẫn cho các thành phần độc giả khác nhau mà còn nhằm đưa ra những kiến nghị cũng như tìm ra những giải pháp cho sự phát triển bền vững.

Đĩa DVD này được bố cục theo các nhóm nội dung khác nhau tương ứng với các đường đường dẫn, giúp người xem có thể tra cứu và tiếp cận thông tin một cách dễ dàng nhất. Các nội dung chính bao gồm:

- Các tiêu đề chính được chia ra làm các mục chung như Giới Thiệu, Ấn Phẩm, Phim ảnh, Thư Viện Ảnh, Địa chỉ liên hệ, v.v.
- Biểu đồ trình tự thời gian của dự án giúp người xem có thể tiếp cận thông tin một cách dễ dàng theo trình tự thời gian. Phần này trình bày các mốc thời gian và các đường dẫn giữa các hoạt động của dự án đến các kết quả đạt được tương ứng.
- Những đường dẫn tiếng Thái, Campuchia và Việt Nam (tương ứng với hình các quốc kỳ) sẽ giúp người đọc có thể tìm đọc các ấn phẩm của dự án bằng các ngôn ngữ trên.
- Các kết quả của các đối tác khác nhau được thể hiện trên 2 bản đồ tương tác từ đó giúp người đọc có thể tìm thông tin theo đối tác, ví dụ như thông tin của Trường Đại học Kasetsart, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh v.v.
- Cuối cùng, những độc giả kết nối được với internet có thể tiếp cận thông tin trên các trang web theo các đường dẫn cung cấp rõ ràng trong DVD này.

Xin lưu ý, một số kết quả của dự án chưa được bao gồm trong tài liệu này do chưa hoàn thành kịp. Do đó, những thông tin thiếu này sẽ được cung cấp trên trang web của Dự án tại www.papussa.org.

Lời cảm ơn

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Cơ quan Phát triển Quốc tế của Vương Quốc Anh (DFID) và Hội đồng Anh về những giúp đỡ của các cơ quan này trong quá trình thực hiện dự án và cũng xin lưu ý rằng không phải tất cả những ý kiến và quan điểm trong DVD này là từ các nhà tài trợ. Cuối cùng, chúng tôi xin cảm ơn và xin dành DVD này như là món quà đến rất nhiều hộ dân nuôi cá và trồng rau khu vực ven đô các thành phố nằm trong địa bàn dự án nghiên cứu. Họ là những người đã cung cấp và chia sẻ thời gian quý báu và kinh nghiệm, góp phần quan trọng vào sự thành công của dự án. Đồng thời, họ cũng đóng vai trò quan trọng trong sản xuất thực phẩm, tái sử dụng chất thải nhằm duy trì môi trường trong sạch cho hàng triệu người dân ở các thành phố khu vực Đông Nam Á.